

## BẢN TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K24 KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT

Sáng ngày 15/9 tại phòng họp 2 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Khoa chính trị và Luật đã tổ chức chương trình chào đón “Tân sinh viên” khóa 2024. đã long trọng tổ chức chương trình chào đón các tân sinh viên khóa 2024 với mục đích tạo điều kiện cho cho tân sinh viên có buổi gặp gỡ giao lưu với Ban chủ nhiệm và giảng viên, viên chức trong khoa, , đồng thời cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên làm quen, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và thể hiện năng lực bản thân.

Chương trình bắt đầu với màn văn nghệ chào mừng sôi động, phấn khởi đến từ Đội văn nghệ của trường. Tại buổi lễ, các bạn đã được xem video giới thiệu khoa, cung cấp cái nhìn tổng quan về giảng viên, về môi trường học tập và chương trình ngành Luật của Khoa. Các bạn cũng được nghe bài phát biểu chào mừng của Trưởng khoa, bài phát biểu không chỉ gửi gắm những lời chúc tốt đẹp mà còn khẳng định sự cam kết của Khoa trong việc đồng hành và hỗ trợ các sinh viên trên con đường học tập. Điểm nhấn của buổi lễ là phần trao đổi giải đáp thắc mắc giữa Ban chủ nhiệm Khoa, bộ môn và các bạn tân sinh viên giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định, chương trình học và cơ hội hỗ trợ về học bổng, về thực tập nghề nghiệp và các chương trình ngoại khóa nhằm tăng cường kỹ năng thực hành nghề Luật.

Kết thúc buổi lễ, Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn và đại diện tân sinh viên K2024 tổ chức dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ, thể hiện lòng biết ơn và kính trọng đối với vị cha già của dân tộc, đối với những giá trị văn hóa và lịch sử của đất nước. Sau đó, các bạn đi tham quan phòng Triển lãm - một không gian quan trọng để học tập và nghiên cứu và các phòng ban, các địa điểm khác trong khuôn viên của trường.

Lễ chào đón tân sinh viên không chỉ là một truyền thống quan trọng của Khoa Chính trị và Luật mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là cơ hội để các sinh viên mới được hòa nhập vào môi trường học tập và làm quen với những người sẽ đồng hành cùng họ trong suốt hành trình học tập. Buổi lễ thể hiện sự chào đón nồng nhiệt từ phía nhà trường và Khoa, đồng thời khẳng định cam kết của Khoa trong việc tạo ra một môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ và đầy cảm hứng. Buổi lễ khép lại với những ấn tượng tốt đẹp và sự mong đợi về một năm học đầy hứa hẹn và thành công.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ 2, Khoa Chính trị và Luật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển sinh và đào tạo ngành Luật. Trong đợt tuyển sinh này, ngành Luật đã thu hút hàng ngàn hồ sơ xét tuyển, bao gồm cả phương thức xét tuyển bằng học bạ và phương thức xét điểm thi THPT. Số lượng thí sinh trúng tuyển trong năm 2024-2025 là 103 em với điểm chuẩn trúng tuyển xét điểm THPT là 25.12. Thủ khoa của ngành là em **Hoàng Thanh Liêm và Võ Huỳnh Khánh Vi** với **26.62 điểm**

Những hình ảnh tại buổi chào đón Tân sinh viên Khóa 2024:











